



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วมีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งเลขที่	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ผู้ได้รับการคัดเลือก
๑	๑๘๐๓๙	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนฯ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	นางกมลวันทน อินทรไทยวงศ์
๒	๑๘๓๒๓	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด	นางศิริพรรณ สุชาติสุนทร
๓	๑๘๓๒๔	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด	นางสุประวีณ์ วงศ์วรรณ
๔	๑๘๔๖๕	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	นางทิตยา ดั่งเงิน
๕	๑๘๖๑๘	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	นางกุลภัสสร จิตศรีธธา
๖	๑๘๖๐๓	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	นางโสภา เกิดพิทักษ์
๗	๑๘๕๕๘	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	นางอรุณันท์ จินดาอนันต์ยศ

ลำดับ	ตำแหน่งเลขที่	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ผู้ได้รับการคัดเลือก
๘	๑๘๕๖๐	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์	นางสาวลักขณ์ พิตประยูร
๙	๑๘๖๑๗	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารฯ	นางสาววิรัชพัชร สรระฉันทพงษ์
๑๐	๗๘๓๖๒	นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก	นายเกรียงไกร กล้าประจันทร์

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ กมลเนตร)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางกมลวันท์ อินทรไทยวงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๐๕๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๐๓๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน					
	๑. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกในระยะฟื้นฟูที่มีภาวะซึมเศร้าต่อเนืองที่บ้าน : กรณีศึกษา					
	๒. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน : กรณีศึกษา					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน					
	" การพัฒนาคุณภาพบริการกระบวนการเยี่ยมบ้านโดยใช้แนวคิด INHOME-SSS "					
๒	นางศิริพรรณ สุชาติสุนทร	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๓๒๘	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	๑๘๓๒๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน					
	๑. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งระดับ : กรณีศึกษา					
	๒. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ : กรณีศึกษา					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน					
	" แนวทางการเตรียมความพร้อมการผ่าตัดทรวงอกผ่านการส่องกล้อง (VATS) : บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด [Video - Assisted Thoracoscopic Surgery Guideline : Role of Operating Nurse]					
๓	นางสุประวีณ์ วงศ์วรรณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๓๒๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	๑๘๓๒๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน					
	๑. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตโดยส่องกล้องผ่านผิวหนัง (Percutaneous nephrolithotomy PCNL) : กรณีศึกษา					
	๒. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งลำไส้เล็กส่วนต้น (Pancreatico-duodenectomy: Whipple operation) : กรณีศึกษา					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน					
	" พัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery:ODS) และการผ่าตัดแบบทำลายน้อยเยื่อ (Minimally Invasive Surgery:MIS)					

	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔	นางทิตยา ดั่งเงิน ชื่อผลงานส่งประเมิน ๑. การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด Wellens' Syndrome : กรณีศึกษา ๒ ราย ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสำเร็จใหม่เข้าสู่ พยาบาลประจำการ หอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๔๘๗	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๑๘๖๑๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
๕	นางกุลภัสสร จิตศรีธธา ชื่อผลงานส่งประเมิน ๑. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ : กรณีศึกษา ๒. การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ที่มีภาวะสุดสำคัญ : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อที่มีภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตโดยใช้ Early warning sing : FACE-B "	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๖๕๐	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๑๘๖๑๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
๖	นางโสภา เกิดทรัพย์ ชื่อผลงานส่งประเมิน ๑. ประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการพยาบาลป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใส่เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสระบุรี : การวิจัย ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลหยาเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก "	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๔๙๖	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๑๘๖๐๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
๗	นางอรุณันท์ จินดาอนันต์ยศ ชื่อผลงานส่งประเมิน ๑. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว : กรณีศึกษา ๒. การพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " แนวทางการสอนงานของพยาบาลที่เลี้ยงต่อพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ในตึกอายุรกรรมหญิงชั้น ๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๕๕๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๕๕๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%

ปี ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับบริการ คัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๘	นางเสาวลักษณ์ พิตประยูร ชื่อผลงานส่งประเมิน ๑. การพยาบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับยาสเตียรอยด์และรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม : กรณีศึกษา ๒. การพยาบาลผู้ป่วยมีแผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง โดยใช้วิธี ธาราบำบัดด้วยออกซิเจน (Hydrotherapy with oxygen) : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม "	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๖๑๑	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๕๖๐	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
๙	นางสาววิรัชพัชร สระฉันทพงษ์ ชื่อผลงานส่งประเมิน ๑. การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด : กรณีศึกษา ๒. การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะปอดอักเสบ : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " ส่งเสริมการนำแนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ"	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๖๔๘	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๖๑๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
๑๐	นายเกรียงไกร กล้าประจันท์ ชื่อผลงานส่งประเมิน ๑. การเตรียมสารทดสอบมาตรฐานเพื่อการทดสอบการเปรียบเทียบมาตรฐานการตรวจชุดทดสอบการตั้งครรภ์และโปรตีน-กลูโคส ในปีสภาวะในเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลสระบุรี ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " การใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ"	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๘๖๑๙	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๓๘๓๖๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%